



Chuyên gia thính học

Tài Nguyên:



[Chuyên gia thính học là gì](#)



[Thính lực đồ là gì](#)

Sự khác biệt giữa các loại chuyên gia thính học là gì?

- Một **chuyên gia thính học** là một chuyên gia có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về Thính Học, người có thể giúp ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị sự khác biệt về khả năng nghe và cân bằng cho mọi người ở mọi lứa tuổi bằng cách sử dụng nhiều bài kiểm tra chuyên biệt. Có thể tìm thấy họ làm việc ở nhiều địa điểm như phòng khám tư nhân, văn phòng bác sĩ, bệnh viện, trường học, cao đẳng và đại học, trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn và nội trú. Một số chuyên gia thính học chuyên về một số nhóm nhất định và được đào tạo thêm cũng như có kinh nghiệm làm việc với một số nhóm nhất định. Ví dụ: Chuyên Gia Thính Học Giáo Dục hoặc Chuyên Gia Thính Học Nhi Khoa.
- Một **chuyên gia thính học** nhi khoa là người có chuyên môn chuyên sâu và mong muốn chỉ làm việc với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chuyên gia thính học thực hiện một loạt các kiểm tra để xác định xem có tình trạng mất thính lực hay không và nếu có thì xác định loại (một phần của hệ thống thính giác bị ảnh hưởng), mức độ (mức độ mất thính lực) và cấu hình (tần số hoặc cao độ bị ảnh hưởng) của mất thính giác. Nếu phát hiện mất thính lực, chuyên gia thính học nhi khoa đã được đào tạo chuyên môn để lắp các thiết bị trợ thính khuếch đại và đảm bảo thiết bị đó mang lại lợi ích (tốt) trong nhiều môi trường nghe khác nhau. Chuyên gia thính học nhi khoa sẽ gặp con quý vị thường xuyên để theo dõi thính giác và chức năng của các thiết bị của chúng.
- Một **chuyên gia thính học giáo dục** là một thành viên của đội ngũ nhân viên nhà trường, người giúp trẻ em khiếm thính tiếp cận khả năng nghe, học và giao tiếp khi chúng ở trường. Chuyên gia thính học giáo dục cũng có thể giám sát các thiết bị trợ thính cá nhân, đề xuất, điều chỉnh và quản lý công nghệ hỗ trợ thính giác khác. Họ cung cấp và giới thiệu các dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ, đồng thời bên vực thay mặt cho học sinh của họ và giúp học sinh phát triển các kỹ năng tự biện hộ cá nhân. Chuyên gia thính học giáo dục có thể hợp tác với các chuyên gia thính học nhi khoa và nhân viên nhà trường về các dịch vụ và điều chỉnh mà học sinh sẽ cần ở trường để có quyền tiếp cận chương trình giảng dạy giống như các bạn đồng lứa có thính giác để thành công. Các chuyên gia thính học giáo dục có thể không có mặt ở tất cả các khu vực.